



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

กพ.ทอ.เลขที่ ๑๐๕๑๗/๖๗

กองเป็น ๕๑
เลขที่ ๒๔๒๔
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๗
เวลา ๑๖.๒๗

ส่วนราชการ คณอก.รับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ (เลขานการ โทร.๒-๐๐๓๖)

ที่ ๒๔ /๖๗

วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๗

เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิ
ปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

เสนอ นขต.ทอ.

เลขที่	๑๖๕๖
วันที่	๑๖ มิ.ย. ๖๗
เวลา	๐๙.๓๕

ผทพ.๗
๑๐๕๑
๑๖ มิ.ย. ๖๗


๑. ด้วย คณอก.รับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘ จำนวน ๒๓ อัตรา รายละเอียดตามแนบ

๒. คณอก.รับสมัครและสอบคัดเลือก ฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘ ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ นขต.ทอ.ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ น.ประทวน ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สมัครสอบทราบ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ รวมถึงเว็บไซต์ของหน่วย โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึง หน.นขต.ทอ.ภายในวันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๖๗


๒.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครให้ถูกต้อง (หากมีปัญหาข้อขัดข้อง ให้ประสาน คณอก.รับสมัครและสอบคัดเลือก ฯ โดยตรง) แล้วรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครสอบ ส่งให้ คณอก.รับสมัครและสอบคัดเลือก ฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๗ โดยขอให้ส่งบัญชีสรุปรายละเอียด ผู้สมัครสอบในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rtafrecruitment@gmail.com หากเกินกำหนดดังกล่าวจะถือว่าหน่วยไม่มีผู้ประสงค์สมัครสอบ

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พล.อ.ท. 
จก.กพ.ทอ.

ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือก ฯ

- นำเรียน ผบ.บн.๔๑ เมื่อกลับจากราชการ
- รอง ผบ.บн.๔๑ และ เสธ.บн.๔๑ ทราบ
- นขต.บн.๔๑ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
- ผทสส.๗ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตามข้อ ๒.๑
- ผกพ.๗ ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

* น.อ. 
รอง ผบ.บн.๔๑ ทำการแทน
ผบ.บн.๔๑
๑๖ มิ.ย.๖๗

คุณสมบัติ ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ ของการสมัครสอบและคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น
น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

๑. คุณสมบัติ

๑.๑ เป็น น.ประทวน มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี โดยนับอายุตาม พ.ร.บ.ข้าราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ (เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๔๒)

๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑
ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และ
ที่สำนักงาน ก.พ.แก้ไขเพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิได้ทาง <http://accreditation.ocsc.go.th>)
หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขาวิชาตรงกับคุณวุฒิ
ที่เปิดรับสมัคร โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนบรรจุเข้ารับราชการ หรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ซึ่งได้รับการบันทึกคุณวุฒิการศึกษาในสมุดประวัติ
รับราชการแล้ว (นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๗ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี) และ
มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐

๑.๓ ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบในรหัสตำแหน่ง TOF-02 102199 ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อ
ในบัญชีรายชื่อกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติการกิจเฉพาะที่สำคัญและ
เร่งด่วน เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับ
แผนบรรจุกำลังพลปีงบประมาณ ๖๘ ประเภท น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา
น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

๑.๔ มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ ถึงวันอังคารที่
๑ ต.ค.๖๗ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี)

๑.๕ มีผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ.
ในรอบ เม.ย.๖๗ (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗) ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีกระทำผิด (งดบำเหน็จ)
ครั้งใดครั้งหนึ่ง ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๖๔ - เม.ย.๖๗) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้กระทำผิดก่อน
วันประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายแล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคำสั่งลงโทษ ซึ่งการลงโทษนั้น
มีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีกระทำผิด (ถูกงดบำเหน็จรอบ ต.ค.๖๗ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ
ออกคำสั่ง)

๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือสำรองราชการ หรือมีกรณีที่ต้องหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงโทษสถานหนัก

๑.๘ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่อยู่ระหว่างตั้งครมหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ
ซึ่งไม่สามารถให้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้

๒. ข้อกำหนด...

๒. ข้อกำหนด

๒.๑ ผู้ที่มีข้อผูกพันในการศึกษาหรือดูงาน ให้มีสิทธิ์สมัครสอบได้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากไม่สามารถเข้ารับการศึกษานี้ใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตามระยะเวลาที่ กพ.ทอ.กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในลำดับสำรองเข้าทดแทนต่อไป

๒.๒ ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้วต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการศึกษานี้ใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ ทอ.กำหนด ทั้งนี้หากพบว่าตั้งครรภ์หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งไม่สามารถให้เข้ารับการศึกษานี้ภายในปีงบประมาณที่สอบได้ ให้คงสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษานี้ไว้ได้ และจะจัดให้เข้ารับการศึกษานี้ในปีงบประมาณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ ทอ.กำหนด และการคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว

๓. เงื่อนไขการสมัครสอบคัดเลือก

๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครถูกต้องครบถ้วน กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิ์ในการสมัครสอบต่อไป

๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้

๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง

๓.๔ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑ ไม่ว่าจะตรวจพบในขั้นตอนใด ถึงแม้จะส่งหลักฐาน หรือทำสัญญา หรือมีคำสั่งเลื่อนฐานะแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและสามารถยกเลิกการเลื่อนฐานะได้ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเกิดจากผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลลงในใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารเท็จที่ทางราชการหรือสถานศึกษา มิได้ออกให้จริง อาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ และจะถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา

ตำแหน่ง น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณสมบัติปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

รหัสตำแหน่ง	คุณวุฒิ	ตำแหน่ง	เหล่าทหาร	จำพวกทหาร	เพศ	อัตรา	จำนวน	สังกัด	คุณสมบัติเพิ่มเติม
TOF-01 101399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทางสัตวศึกษา, ทางครุศาสตร์, ทางศึกษาศาสตร์, ทางการศึกษา, ทางวัดผลการศึกษา, ทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา, ทางการวิจัยทางสังคม	นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา กปศ.บก.รร.นบก.	สบ.	การศึกษาและการฝึก	ช/ญ	ร.อ.	๑	รร.นบก.	มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐
		นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกศึกษา ฝูงบิน ๓๐๑ บบ.๓	สบ.	การศึกษาและการฝึก	ช/ญ	ร.ท.	๑	บบ.๓	
TOF-02 102199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายทหารตอบสนองภัยคุกคาม แผนกตอบสนองภัยคุกคาม กรช.ศชบ.ทอ.	ส.	ไซเบอร์	ช	ร.อ.	๑	ศชบ.ทอ.	- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ - เป็นผู้ที่มีรายชื่อในบัญชี ON CALL LIST ตามบัญชีที่แนบท้าย - มีทดสอบปฏิบัติ
TOF-03 103199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บก.บ.น.๑	ส.	สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์	ช	ร.อ.	๑	บ.น.๑	- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ - มีทดสอบปฏิบัติ
		นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บก.บ.น.๒๓	ส.	สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์	ช	ร.อ.	๑	บ.น.๒๓	
		นายทหารวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล แผนกข้อมูลทางอากาศ กปอ.ศปอว.ทอ.	ส.	ปฏิบัติการทางอากาศ	ช	ร.อ.	๑	ศปอว.ทอ.	
		นายทหารวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล แผนกวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล กลผอ.ศปอว.ทอ.	ส.	ปฏิบัติการทางอากาศ	ช	ร.อ.	๑	ศปอว.ทอ.	
TOF-03 103399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายทหารการฝึก แผนกการฝึก กฝพ.ศชบ.ทอ.	ส.	ไซเบอร์	ช/ญ	ร.อ.	๑	ศชบ.ทอ.	- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ - มีทดสอบปฏิบัติ
		นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กปบ.ศกบ.สนม.กบ.ทอ.	ส.	สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์	ช/ญ	ร.อ.	๑	กบ.ทอ.	
TOF-04 104199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายทหารประมวลผล แผนกประมวลผล กภท.ศขผล.คปอ.	จ.ร.	ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ	ช	ร.ท.	๑	คปอ.	- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ - มีทดสอบปฏิบัติ
		นายทหารพัฒนาโปรแกรม แผนกพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ กปม.ศขผล.คปอ.	จ.ร.	ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ	ช	ร.ท.	๑	คปอ.	
TOF-05 105199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า แผนกวิศวกรรมระบบ กองออกแบบก่อสร้าง กวก.ชย.ทอ.	ชย.	ช่างโยธา	ช	ร.อ.	๑	ชย.ทอ.	- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ
TOF-06 106399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์	นายทหารพระธรรมนูญ แผนกสอบสวน กคด.สธน.ทอ.	ธ.น.	พระธรรมนูญ	ช/ญ	ร.อ.	๑	สธน.ทอ.	- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ - เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (มีบัตรสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ที่ยังไม่หมดอายุ)

ตำแหน่ง น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณสมบัติปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

รหัสตำแหน่ง	คุณสมบัติ	ตำแหน่ง	เหล่าทหาร	จำพวกทหาร	เพศ	อัตรา	จำนวน	สังกัด	คุณสมบัติเพิ่มเติม
TOF-07 107199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิติ, ทางสถิติประยุกต์, ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	นายทหารช่างกรงทำเนียบกำลังรบ แผนก ๒ กขธ.สนช.ชว.ทอ.	สบ.	การช่างกรง	ช	ร.อ.	๑	ชว.ทอ.	มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐
		นายทหารส่งกำลังบำรุง กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรม ปพ.อย.	พต.	ส่งกำลังบำรุง	ช	ร.อ.	๑	อย.	
		หัวหน้าหมวดแจ้งความต้องการต่างประเทศ ฝ่ายแจ้งความต้องการ แผนกควบคุมพัสดุ กพอ.ขอ.	พต.	พัสดุ	ช	ร.อ.	๑	ขอ.	
TOF-07 107399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิติ, ทางสถิติประยุกต์, ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	นายทหารอุปกรณ์การศึกษา กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.	สบ.	การศึกษาและ การฝึก	ช/ญ	ร.อ.	๑	พอ.	มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐
TOF-08 108399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางพลศึกษา, ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	นายทหารวิชาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา กพล.ร.ร.นบก.	สบ.	การศึกษาและ การฝึก	ช/ญ	ร.อ.	๑	ร.ร.นบก.	มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐
TOF-09 109199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอาชีวอนามัย, ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม, ทางสาธารณสุขศาสตร์, ทางสุขาภิบาล, ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ทางสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, ทางเวชกิจฉุกเฉิน	นายทหารนิรภัยภาคพื้น กขภ.ขอ.	สบ.	นิรภัย	ช	ร.อ.	๑	ขอ.	มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐

ตำแหน่ง น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕

รหัสตำแหน่ง	คุณวุฒิ	ตำแหน่ง	เหล่าทหาร	จำพวกทหาร	เพศ	อัตรา	จำนวน	สังกัด	คุณสมบัติเพิ่มเติม
TOF-10 110399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอาชีวอนามัย, ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม, ทางสาธารณสุขศาสตร์, ทางสุขาภิบาล, ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ทางสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, ทางเวชกิจฉุกเฉิน	นายทหารสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน บน.๓	พ.	บริการแพทย์	ช/ญ	ร.อ.	๑	บน.๓	มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐
TOF-11 111399	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	นายทหารจักษุ กอก.รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.	พ.	พยาบาล	ช/ญ	ร.อ.	๑	พอ.	- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐
		นายทหารทะเบียน แผนกทะเบียนเวชสถิติ กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.	พ.	บริการแพทย์	ช/ญ	ร.อ.	๑	พอ.	- กรณีใช้คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ที่ยังไม่หมดอายุ
TOF-12 112399	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	นายทหารสันักตงาน กว.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.	พ.	พยาบาล	ช/ญ	ร.ท.	๑	พอ.	- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ที่ยังไม่หมดอายุ
รวมทั้งสิ้น							๒๓		

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(อติสร คำประกอบ)

ผอ.กสพ.สนพ.ทอ.

อนุกรรมการและเลขานุการ ทำการแทน

ประธานอนุกรรมการ ฯ

รายละเอียดการสอบและเกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
 โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้าสอบตามหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

๑. กำหนดหัวข้อการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘ ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดและประเมินความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะ ดังนี้

รหัสตำแหน่ง	สอบคัดเลือกรอบแรก		สอบคัดเลือกรอบสุดท้าย	
	วิชาการ	ปฏิบัติ	สัมภาษณ์	สมรรถภาพร่างกาย
TOF-01 101399	✓	-	✓	✓
TOF-02 102199	✓	✓	✓	✓
TOF-03 103199	✓	✓	✓	✓
TOF-03 103399	✓	✓	✓	✓
TOF-04 104199	✓	✓	✓	✓
TOF-05 105199	✓	-	✓	✓
TOF-06 106399	✓	-	✓	✓
TOF-07 107199	✓	-	✓	✓
TOF-07 107399	✓	-	✓	✓
TOF-08 108399	✓	-	✓	✓
TOF-09 109199	✓	-	✓	✓
TOF-10 110399	✓	-	✓	✓
TOF-11 111399	✓	-	✓	✓
TOF-12 112399	✓	-	✓	✓

๒. การสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบวิชาการ)

๒.๑ กำหนดสอบวิชาการ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ส.ค.๖๗

๒.๒ ข้อสอบวิชาการ (Knowledge Test) เป็นการสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้

๒.๒.๑ วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป จำนวน ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน) ซึ่งทุกรหัสตำแหน่งจะต้องทำการสอบ (ยกเว้นรหัสตำแหน่ง TOF-07 107199 และ TOF-07 107399) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้

วิชา ...

วิชา	เนื้อหาการสอบ	จำนวนข้อ
๑. ความสามารถทางด้าน การคิดคำนวณและเหตุผล	(๑) การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น (๒) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (๓) การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (๔) ความสามารถทางด้านเหตุผล (๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง (๖) การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล	๑๕
๒. ภาษาไทย	ความเข้าใจและการใช้ภาษา	๑๒
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	๑๒
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน	(๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows (๒) การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน (๓) การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต	๑๕
๕. ความรู้ทั่วไป	(๑) การทหารและกองทัพอากาศ (๒) คุณธรรมและจริยธรรม	๖
รวม		๖๐

๒.๒.๒ วิชาความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง (จำแนกตามรหัสตำแหน่ง) จำนวน ๔๐ ข้อ (๕๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้

รหัสตำแหน่ง	เนื้อหาการสอบ	จำนวนข้อ
๑. TOF-01 101399	(๑) การพัฒนาหลักสูตร (๒) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (๓) จิตวิทยาการศึกษา (๔) หลักการบริหารการศึกษาและระบบการศึกษา (๕) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (๖) การวิจัยทางการศึกษา (๗) การประกันคุณภาพทางการศึกษา (๘) การจัดการศึกษาและปรัชญาการศึกษา	๔๐
๒. TOF-02 102199 TOF-03 103199 TOF-03 103399 TOF-04 104199	(๑) ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บท นโยบาย หน่วยงาน พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒) ความรู้เบื้องต้นด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (๓) ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔) ความรู้เบื้องต้นด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (๕) ความรู้เบื้องต้นด้านไซเบอร์	๔๐

รหัสตำแหน่ง ...

รหัสตำแหน่ง	เนื้อหาการสอบ	จำนวนข้อ
๓. TOF-05 105199	(๑) วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (๒) อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (๓) ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง (๔) วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (๕) บริภัณฑ์และเครื่องวัดไฟฟ้า (๖) อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง (๗) การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง	๔๐
๔. TOF-06 106399	(๑) กฎหมายรัฐธรรมนูญ (๒) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (๓) กฎหมายอาญา (๔) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (๕) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (๖) กฎหมายปกครอง (๗) กฎหมายทหาร - ประมวลกฎหมายอาญาทหาร - พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ - พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	๔๐
๕. TOF-08 108399	(๑) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (๒) การวัดและการประเมินผล (๓) กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา (๔) การประเมินทางพลศึกษา (๕) ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพลศึกษา (๖) การจัดการและการบริหารทางพลศึกษา (๗) การกีฬา	๔๐
๖. TOF-09 109199 TOF-10 110399	(๑) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (๒) ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (๓) การพยาบาลพื้นฐาน (๔) อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (๕) การสาธารณสุข (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (๗) อาชีวเวชศาสตร์	๔๐

รหัสตำแหน่ง	เนื้อหาการสอบ	จำนวนข้อ
๗. TOF-11 111399	(๑) ความรู้ด้านการพยาบาลและงานสาธารณสุข (๒) งานสถิติทางการแพทย์ (๓) งานเวชระเบียน (๔) งานให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (๕) การควบคุมการติดเชื้อและควบคุมโรค (๖) ระบาดวิทยา (๗) การพยาบาลเบื้องต้น	๔๐
๘. TOF-12 112399	(๑) การพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน (๒) การพยาบาลสูตินรีเวช (๓) การพยาบาลมารดาและทารก (๔) การพยาบาลศัลยศาสตร์ (๕) การพยาบาลอายุรศาสตร์ (๖) การพยาบาลออร์โธปิดิกส์	๔๐

๒.๒.๓ ข้อสอบวิชาการสำหรับรหัสตำแหน่ง TOF-07 107199 และ TOF-07 107399 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้

วิชา	เนื้อหาการสอบ	จำนวนข้อ
๑. ความสามารถทางด้าน การคิดคำนวณและเหตุผล	(๑) การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น (๒) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือ ปริมาณ (๓) การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (๔) ความสามารถทางด้านเหตุผล (๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง (๖) การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล	๒๕
๒. ภาษาไทย	ความเข้าใจและการใช้ภาษา	๒๐
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	๒๐
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน	(๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows (๒) การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน (๓) การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต	๒๕
๕. ความรู้ทั่วไป	(๑) การทหารและกองทัพอากาศ (๒) คุณธรรมและจริยธรรม	๑๐

๒.๓ เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบวิชาการ)

๒.๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบวิชาการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒.๓.๒ การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศโดยเรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ และคัดเลือกผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไว้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นกรณีรหัสตำแหน่งที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ที่สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย

๓. การสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (สอบวิชาการ)

๓.๒ การสอบปฏิบัติ (Job Practice Test)

๓.๒.๑ รหัสตำแหน่ง TOF-02 102199 มีเนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการสอบปฏิบัติ	คะแนน	หมายเหตุ
๑.	มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	๑๐๐	
๒.	ความรู้ด้าน Cyber Kill Chain		
รวม		๑๐๐	

๓.๒.๒ รหัสตำแหน่ง TOF-03 103199 และ TOF-03 103399 มีเนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการสอบปฏิบัติ	คะแนน	หมายเหตุ
๑.	การจัดสรรเครือข่าย	๑๐๐	
๒.	การออกแบบกระบวนการ		
๓.	ระบบฐานข้อมูล		
รวม		๑๐๐	

๓.๒.๓ รหัสตำแหน่ง TOF-04 104199 มีเนื้อหาการสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการสอบปฏิบัติ	คะแนน	หมายเหตุ
๑.	การนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่	๕๐	
๒.	การสร้าง Web Application ด้านภูมิสารสนเทศ	๕๐	
รวม		๑๐๐	

๓.๓ การสอบสัมภาษณ์ ...

๓.๓ การสอบสัมภาษณ์ (Interview) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีเนื้อหาการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดดังนี้

๓.๓.๑	ลักษณะทางทหารและท่วงทีวาจา	๒๐ คะแนน
๓.๓.๒	ปฏิภาณไหวพริบ	๒๐ คะแนน
๓.๓.๓	การใช้ความรู้และความรอบรู้	๒๐ คะแนน
๓.๓.๔	ระบบวิธีคิด เป้าหมาย และการมองคุณค่าในตัวเอง	๒๐ คะแนน
๓.๓.๕	ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ค่านิยม	๒๐ คะแนน

ทัศนคติต่อวิชาชีพทหาร และการควบคุมอารมณ์

๓.๓.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนำเสนอตนเองและความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
ตำแหน่งที่สมัคร ระยะเวลา ๕ - ๗ นาที โดยต้องจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน ๓ ชุด
มาในวันสอบสัมภาษณ์

๓.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness Test) ใช้เกณฑ์การทดสอบร่างกาย
ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๐/๖๓ ลง ๑๔ ก.ค.๖๓ เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.
โดยให้ถือเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย

๔.๑ รหัสตำแหน่งที่ไม่มีการสอบปฏิบัติ กำหนดน้ำหนักคะแนนสอบ ดังนี้

๔.๑.๑ การสอบวิชาการ (Knowledge Test) กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยให้ใช้ผลสอบตามข้อ ๒.๓

๔.๑.๒ การสอบสัมภาษณ์ (Interview) กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านตามข้อ ๓.๓.๑ - ๓.๓.๕ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
(๖๐ คะแนน) และเมื่อรวมคะแนนสอบสัมภาษณ์ทุกด้านแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔.๑.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องมีผลทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน"
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ

๔.๑.๔ การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
เป็นตัวจริงและตัวสำรอง โดยเรียงลำดับตามผลคะแนนรวมการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสุดท้ายจากมาก
ไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสอบวิชาการมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนสอบดังกล่าวเท่ากันทั้งหมด ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายมากกว่าเป็นผู้
ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าตามลำดับ

๔.๑.๕ กำหนดบัญชีตัวสำรองไว้เป็นจำนวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นใน
รหัสตำแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น

๔.๒ รหัสตำแหน่ง...

๔.๒ รหัสตำแหน่งที่มีการสอบปฏิบัติ กำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้

๔.๒.๑ การสอบวิชาการ (Knowledge Test) กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยให้
ใช้ผลสอบตามข้อ ๒.๓

๔.๒.๒ การสอบปฏิบัติ (Job Practice Test) กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๔.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ (Interview) กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านตามข้อ ๓.๓.๑ - ๓.๓.๕ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
(๑๒ คะแนน) และเมื่อรวมคะแนนสอบสัมภาษณ์ทุกด้านแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔.๒.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องมีผลทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน"
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ

๔.๒.๕ การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
เป็นตัวจริงและตัวสำรอง โดยเรียงลำดับตามผลคะแนนรวมการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสุดท้ายจากมาก
ไปหาน้อย กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมี
คะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสอบวิชาการเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบดังกล่าว
เท่ากันทั้งหมด ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ตามลำดับ

๔.๒.๖ กำหนดบัญชีตัวสำรองไว้เป็นจำนวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นใน
รหัสตำแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น

บัญชีรายชื่อกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับ แผนบรรจุกำลังพลปีงบประมาณ ๖๘ ประเภท น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณสมบัติปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

ลำดับ	ยศ ชื่อ-สกุล	สังกัด
๑	พันจ่าอากาศเอก ประมัตต์ หาญมนตรี	สอ.ทอ.
๒	พันจ่าอากาศเอก พงศธร ทะวะระ	ศชว.ทอ.
๓	พันจ่าอากาศเอก พิษณุ ศรีตาหลง	ขว.ทอ.
๔	พันจ่าอากาศเอก ภูวนศ สุวรรณพรม	คปอ.
๕	พันจ่าอากาศเอก สาทิน ช้อยเครือ	ศชบ.ทอ.
๖	พันจ่าอากาศเอก อนุสรณ์ พิษิตการคำ	บน.๗
๗	พันจ่าอากาศเอก อานนท์ คำมณี	ศชว.ทอ.
๘	พันจ่าอากาศโท เข้มแข็ง ปิลกศิริ	ขอ.
๙	พันจ่าอากาศโท ชาญณรงค์ วงศ์สว่าง	ศชบ.ทอ.
๑๐	พันจ่าอากาศตรี รามอน มาตสาลี	กพ.ทอ.

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(อดิศร คำประกอบ)

ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ.

อนุกรรมการและเลขานุการ ทำการแทน

ประธานอนุกรรมการ ฯ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน
ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๘

รายการ	วัน/เวลา	หมายเหตุ
การสมัครสอบคัดเลือก		
๑. สมัครด้วยตนเอง	วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เว้นวันหยุดราชการ)	ผ่าน ทน.นชต.ทอ./ กพ.หน่วย ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ให้ คอค.ทอ.ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และที่นั่งสอบ	วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	แจ้งรายละเอียด เวลา สถานที่ และที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์ https://person.rtaf.mi.th
การสอบคัดเลือกรอบแรก		
๓. สอบวิชาการ	วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	แจ้งรายละเอียด เวลา สถานที่ และที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์ https://person.rtaf.mi.th
๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก	วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	รับทราบผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ทางเว็บไซต์ https://person.rtaf.mi.th
การสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย		
๕. สอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	แจ้งรายละเอียด เวลา และสถานที่ ทางเว็บไซต์ https://person.rtaf.mi.th
๖. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	แจ้งรายละเอียด เวลา และสถานที่ ทางเว็บไซต์ https://person.rtaf.mi.th
๗. ทดสอบปฏิบัติ	วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	แจ้งรายละเอียด เวลา และสถานที่ ทางเว็บไซต์ https://person.rtaf.mi.th
๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย	วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗	รับทราบผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ทางเว็บไซต์ https://person.rtaf.mi.th
การส่งสัญญาและเอกสารประกอบการเลื่อนฐานะ		
๙. ส่งสัญญาเลื่อนฐานะฯ (เฉพาะตัวจริง)	วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ในเวลาราชการ)	แจ้งรายละเอียด เวลา และสถานที่ ทางเว็บไซต์ https://person.rtaf.mi.th

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)

เอกสารประกอบการสมัครสอบ น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

๑. ใบสมัครสอบ
๒. สำเนาประวัติรับราชการที่แสดงผลการบันทึกคุณวุฒิการศึกษา
๓. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบระเบียบแสดงผลการศึกษารายวิชา
๔. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ (TOF-05 105199)
๕. สำเนาบัตรสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาที่ยังไม่หมดอายุ (TOF-06 106399)
๖. ผู้สมัครสอบที่ใช้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่หมดอายุ (TOF-11 111399 และ TOF-12 112399)
๗. กรณีที่ชื่อคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ ไม่ตรงตามที่กำหนด ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก
น.ประทวน ฯ ดำเนินการตรวจสอบจากระบบรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ที่ <https://accreditation.ocsc.go.th> และพิมพ์ผลการรับรองคุณวุฒิประกอบการสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน ฯ ด้วย
๘. ผู้สมัครสอบที่กำหนดให้มีเอกสารตามข้อ ๔ - ๗ ต้องแนบเอกสารดังกล่าวแสดงแก่
คณะกรรมการภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเอกสารยืนยันว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศรับสมัครฯ หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้
ถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติ

ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรโควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณสมบัติปริญญาตรีปรับเป็น
 น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๘

หน่วย.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ยศ,ชื่อ - สกุล.....

๒. เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....อายุ.....ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ - ปี พ.ศ.ที่เกิด)

๓. ตำแหน่งปัจจุบัน.....

๔. ประวัติการรับราชการ

๔.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่.....ตามคำสั่ง ทอ.ที่.....
 ลง.....รวมเวลารับราชการ.....ปี (ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง ๑ ต.ค.๖๗)

๔.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา.....
 จากสถาบัน.....คะแนนเฉลี่ยสะสม.....
 เมื่อ.....และสำเร็จการศึกษามาแล้ว.....ปี (ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
 สำเร็จการศึกษาถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๗)

๔.๓ มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ.ในรอบ เม.ย.๖๗
 (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗) ได้คะแนนร้อยละ.....(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕)

๕. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบในคุณสมบัติปริญญาตรี (ทำเครื่องหมาย ในช่องว่าง เพียงช่องเดียวเท่านั้น)

สมัคร	รหัสตำแหน่ง	คุณสมบัติ	คะแนน เฉลี่ย สะสม	เพศ	จำนวน
	TOF-01 101399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทางสัตตทัศน์ศึกษา, ทางครุศาสตร์, ทางศึกษาศาสตร์, ทางการศึกษา, ทางวัดผลการศึกษา, ทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา, ทางการวิจัยทางสังคม	๒.๒๐	ช/ญ	๒ อัตรา
	TOF-02 102199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติการกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List)</u>	๒.๒๐	ช	๑ อัตรา

สมัคร ...

สมัคร	รหัสตำแหน่ง	คุณวุฒิ	คะแนนเฉลี่ยสะสม	เพศ	จำนวน
	TOF-03 103199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒.๒๐	ช	๔ อัตรา
	TOF-03 103399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒.๒๐	ช/ญ	๒ อัตรา
	TOF-04 104199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒.๒๐	ช	๒ อัตรา
	TOF-05 105199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟ้า	๒.๒๐	ช	๑ อัตรา
	TOF-06 106399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์	๒.๒๐	ช/ญ	๑ อัตรา
	TOF-07 107199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิติ, ทางสถิติประยุกต์, ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	๒.๒๐	ช	๓ อัตรา
	TOF-07 107399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา, ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางสถิติ, ทางสถิติประยุกต์, ทางมนุษยศาสตร์, ทางมานุษยวิทยา, ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	๒.๒๐	ช/ญ	๑ อัตรา
	TOF-08 108399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางพลศึกษา, ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	๒.๒๐	ช/ญ	๑ อัตรา

สมัคร	รหัสตำแหน่ง	คุณวุฒิ	คะแนน เฉลี่ย สะสม	เพศ	จำนวน
	TOF-09 109199	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอาชีวอนามัย, ทางอาชีวอนามัย และความปลอดภัย, ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม, ทางสาธารณสุขศาสตร์, ทางสุขาภิบาล, ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ทางสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม, ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, ทางเวชกิจฉุกเฉิน	๒.๒๐	ช	๑ อัตรา
	TOF-10 110399	ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอาชีวอนามัย, ทางอาชีวอนามัย และความปลอดภัย, ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม, ทางสาธารณสุขศาสตร์, ทางสุขาภิบาล, ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ทางสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม, ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, ทางเวชกิจฉุกเฉิน	๒.๒๐	ช/ญ	๑ อัตรา
	TOF-11 111399	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	๒.๒๐	ช/ญ	๒ อัตรา
	TOF-12 112399	ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	๒.๒๐	ช/ญ	๑ อัตรา

๖. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีกระทำความผิด (งดบำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง
 ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๖๔ - เม.ย.๖๗) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้กระทำความผิดก่อนวันประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย
 แล้วถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคำสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อน
 ขั้นเงินเดือน กรณีกระทำความผิด (ถูกงดบำเหน็จรอบ ต.ค.๖๗ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการออกคำสั่ง) และขอรับรองว่า
 เอกสารที่แนบเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ
 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้

(ลงชื่อ).....ผู้สมัคร

โทร.(ที่ทำงาน)/โทร.(มือถือ).....

๗. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....(นายทหารกำลังพลหน่วย)

(ตำแหน่ง).....

...../...../.....

๘. ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (หน.นขต.ทอ.)

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(ตำแหน่ง).....

...../...../.....